



ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดขั้นตอนการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน โดยให้กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชที่ยื่นคำขอ นำบิดประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสทักท้วงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันบิดประกาศ นั้น

บัดนี้ ได้มีผู้มายื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชของไผ่รวกพันธุ์หวานภูกระดึง 58 ให้เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ ซึ่งกรมวิชาการเกษตร ได้ตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพันธุ์พืชดังกล่าว ให้ทราบโดยทั่วกัน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และหากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือมีข้อพิสูจน์ ว่าการยื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ ดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ ให้แจ้งที่กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันบิดประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ไผ่รวกพันธุ์หวานภูกระดึง 58

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล นางสุรูป แสนขันธุ์
ที่อยู่ 243 หมู่ 5 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42180
โทรศัพท์ 089-274-6009

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

ในช่วงที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปในภูกระดึง เพื่อเก็บของป่า ชาวบ้านได้พบไผ่รวกกอหนึ่ง ซึ่งบริเวณหน่อมักจะมีรอยแมลงกัดกิน ในขณะที่ไผ่รวกกออื่นในบริเวณเดียวกันไม่มีรอยแมลงกัดกิน จึงทดลองชิมหน่อพบว่า มีรสหวาน กรอบ ไม่มีรสขม และได้ขุดแยกเหง้า ลงมาทดลองปลูกโดย นางสุรูป แสนขันธุ์ ปลูกและขยายพันธุ์ได้ประมาณ 10 - 20 ต้น ต้นไผ่รวกได้ออกดอก ติดเมล็ดและตายไป จึงใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านทดลองเพาะเมล็ด (ปี พ.ศ. 2551 - 2552) ปรากฏว่าต้นไผ่มีการ งอกและเจริญเติบโต แต่เมื่อต้นไผ่แตกหน่อพบว่าหน่อมีรสชาติขมและหวานปนกัน จึงได้ทำการคัดเลือกพันธุ์ ต้นที่ให้หน่อรสชาติหวาน และแยกไปปลูกที่แปลงสาธิต (ปี พ.ศ. 2553 -2554) เมื่อพันธุ์มีความคงตัว มีรสหวาน กรอบ ไม่มีรสขม จึงได้ดำเนินการปลูก และขยายพันธุ์ด้วยเหง้าเพิ่ม

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท	ชื่อไทย ไผ่รวก ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Thyrsostachys siamensis</i> Gamble วงศ์ Poaceae
ต้น	ลำต้นอ่อนหรือหน่อ ลักษณะยาวเรียว มีกาบหุ้มเป็นชั้นสีม่วงอมชมพู มีขน เนื้อข้างในสี ขาว ลำต้นตั้งตรง กลม เป็นทรงกระบอกกลวง ขึ้นเป็นกอ มีความสูง 5 - 10 เมตร ผิว เกลี้ยง สีเขียวแก่ มีข้อและปล้องชัดเจน มีกาบหุ้มลำไม้หุลุ่ตรง สีฟาง
ใบ	ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอก มีขน มีจำนวน 4 - 12 ใบต่อกิ่ง ใบยาว 3 - 5 นิ้ว ปลายใบ แแหลม โคนใบมน ขอบใบสากและคม ก้านใบสั้น แผ่นออกเป็นครีบน้ำตาลเล็ก
ดอก	ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกเป็นกลุ่ม ดอกย่อยมีขนาดเล็ก
ลักษณะเด่น	1. แตกหน่อจำนวนมาก 2. หน่อดิบรสหวาน กรอบ สามารถรับประทานดิบและนำมาประกอบอาหารได้ 3. ปลูกง่าย และทนทานต่อความแห้งแล้ง



ไผ่รวกพันธุ์หวานภูกระดึง 58